



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราว
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
(ฉบับที่ ๑๒)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (ฉบับที่ ๑๑) จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้บุคลากรสายสนับสนุนสลับเวลาปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสัปดาห์ละ ๓ วัน และปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) สัปดาห์ละ ๒ วัน นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ มีความรุนแรงขึ้นโดยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความห่วงใยและเล็งเห็นถึงความสำคัญในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของบุคลากรและนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและลดโอกาสการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) รวมทั้งให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรให้ดำเนินการดังนี้

๑. ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (ฉบับที่ ๑๑)

๒. ให้หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

๓. ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) ตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยให้รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่กำกับการปฏิบัติงานพิจารณามาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งให้เต็มความสามารถที่จะทำได้ โดยคำนึงถึงความต่อเนื่องของงานและประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ทั้งนี้จะต้องมาปฏิบัติงานในทันทีเมื่อได้รับแจ้งเพื่อป้องกันความเสียหายแก่ทางราชการ

๔. ห้ามมิให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าพื้นที่ทุกศูนย์ ยกเว้นในกรณีจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยให้รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่กำกับการปฏิบัติงาน มอบหมายให้บุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานที่หน่วยงานได้เท่าที่จำเป็นเท่านั้น

๕. ให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) หรือบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่หน่วยงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน รายงานสภาวะสุขภาพ และรายงานการเดินทางมาปฏิบัติงาน ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ทั้งนี้ ให้บุคลากรและนักศึกษาใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง โดยให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๗) มาตรการทางสาธารณสุข และประกาศตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งรายงานข้อมูลหรือเหตุการณ์ผิดปกติ อันเป็นประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยรับทราบโดยเร่งด่วน เพื่อร่วมกันควบคุมสถานการณ์ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร